

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด ผู้จัดการ คมชัดลึก</p> <p>มติชน</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>เหตุระเบิดห้องจ่ายยา รพ.พระมงกุฎฯ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม กล่าวถึงกรณีมีจดหมายอ้างตัวเป็นกลุ่มปีอาร์เอ็นชู่วางระเบิดรพ.พระมงกุฎเกล้า ว่า กำลังเร่งตรวจสอบ ส่วนที่ระบุว่าจะวางระเบิดรพ.อื่น ๆ ด้วย ได้แจ้งเตือนให้ทุกส่วนระมัดระวัง ตั้งแต่มีเหตุการณ์ที่บริเวณโรงละครแห่งชาติและด้านหน้ากองสลากฯ แล้ว เพียงแต่ไม่คาดคิดว่าจะมาทำใน รพ.</p> <p>-พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.พล.ม. 2 รอ. กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย ว่า ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ทั่วไป เช่น แหล่งท่องเที่ยว แหล่งชุมชน และพื้นที่สาธารณะ ยอมรับว่าสถานพยาบาล ศาสนสถาน และโรงเรียนไม่ได้ อยู่ในพื้นที่ที่คิดว่าจะมีการก่อเหตุ ดังนั้นต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นด้วย ขอให้มั่นใจว่าเราสามารถ ป้องกันเหตุร้ายได้</p> <p>มาตรการความปลอดภัยของสถานพยาบาล</p> <p>-นพ.วีรุฒิ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า มีการเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น กำชับ เจ้าหน้าที่ที่หมั่นสังเกตความผิดปกติ ทั้งคนเข้าออกและสิ่งของแปลกปลอมต่าง ๆ ตรวจสอบการใช้งานของกล้องวงจรปิดกว่า 80 ตัว และแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้แล้ว โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยดีขึ้น</p> <p>-น.ส.ชุตินา พูลลาภ รอง ผอ.ด้านอำนวยการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ได้เตรียมความพร้อม และเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น โดยกำชับให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยตรวจตราให้ละเอียดมากขึ้น บริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะเพิ่มแสงสว่าง พร้อมทั้งมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัว</p> <p>-นพ.สุศักดิ์ สีลาอุดมลิปิ ผอ.รพ.รามธิบดี กล่าวว่า มีการตรวจความพร้อมเข้มงวด ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ รพ.จะต้องตรวจบัตรทุกคน และกำชับให้มีการเฝ้าระวังและสังเกตคน สิ่งของที่อาจผิดสังเกตอย่างเข้มงวด กล้องวงจรปิดทั่ว รพ.มี 650 ตัว กำลังพิจารณาติดตั้งเพิ่มเติม รวมทั้งคอยประสานและฟังคำเตือนจากฝ่ายความมั่นคงทั้งทหาร และตำรวจอยู่เสมอ</p> <p>-นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรการของสธ. คือเพิ่มความปลอดภัย และให้ บุคลากรทุกคนคอยติดตามสอดส่องวัตถุต้องสงสัยต่าง ๆ รวมทั้งมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งาน ขณะนี้ รพ.มีกล้องวงจรปิด 300-400 ตัว กำลังเตรียมติดกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติม</p> <p>-เสนอข่าว สภาการสาธารณสุขชุมชนออกแถลงการณ์ แสดงความเสียใจกับผู้ประสบเหตุทุกคน และขอประณาม เหตุรุนแรงที่มีต่อประชาชน บุคลากรสาธารณสุข หน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรสาธารณสุขประโชชน์ทุกกรณี มั่นใจ ว่าสธ.จะดูแลเยียวยาบุคลากรสาธารณสุขที่ประสบเหตุ และวางมาตรการความปลอดภัยในสถานบริการสาธารณสุข อย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแล ประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการดูแลสุขภาพจิตหลังเกิดเหตุ ระเบิด ว่า เหตุภัยพิบัติหรือเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้น มักทำให้เกิดความตกใจ เครียด วิตกกังวล เกิดความสูญเสีย จึง อยากให้ประชาชนมีสติ พร้อมรับมือกับเหตุที่อาจเกิดขึ้น ประชาชนควรให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้กำลังใจผู้ สูญเสีย ไม่ซ้ำเติมหรือกล่าวร้ายผู้ใดทางโซเชียล และควรระวังการสื่อสารให้มากในช่วงนี้ ต้องระมัดระวังตนเองเมื่อ ได้ยินคำเตือนต่าง ๆ ควรสังเกตสิ่งรอบข้างแต่ไม่กังวลไปกับทุกเรื่อง</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>สธ.กำชับ รพ.เฝ้าระวังภัยจากฝนตกหนัก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 24-28 พ.ค. นี้ ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน จึงได้สั่งการให้กรม สบส. เตรียมพร้อมทีมวิศวกรฉุกเฉิน (MSERT) ให้การช่วยเหลือรพ.และหน่วยงานในสังกัดที่อาจได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ฝนตกหนักตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>ด้าน นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขณะนี้ ได้ส่งทีม MSERT เข้าให้การดูแลและช่วยเหลือฟื้นฟู</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในจังหวัดทางภาคเหนือ
กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์แนวหน้า	<p>โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โถงพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต สามารถป้องกันได้ด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และสังเกตอาการตามอักษรย่อ “F.A.S.T.” F = Face มุมปากตกหนึ่งข้างเวลาอยู่เฉยๆ หรือเวลายิ้ม A = Arms ยกแขนไม่ขึ้นหรืออ่อนแรง 1 ข้าง S = Speech ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด พูดไม่ได้หรือฟังไม่รู้เรื่อง T = time ผู้มีอาการดังกล่าวต้องรีบไปโรงพยาบาลภายในเวลา 4 ชั่วโมงครึ่งหรือโดยเร็วที่สุด เพราะการรักษาที่ทันท่วงทีจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะพิการที่อาจเกิดขึ้นและรักษาชีวิตของผู้ป่วยไว้ได้ หากมีอาการดังกล่าว โทรสายด่วน 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง</p>
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ทีวีช่อง5 มติชน	<p>ส่งเสริมอาชีพผู้ป่วยจิตเภท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันที่ 24 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันโรคจิตเภทโลก โรคนี้สามารถรักษาได้ แต่หากได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ต่อเนื่อง ผู้ป่วยอาจเกิดความหวาดระแวงสูง กลัวคนอื่นมาทำร้าย นำไปสู่การก่อเหตุรุนแรง สังคมหวาดกลัว ตอกย้ำตราบาปให้ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน โรคทางจิตเภทถือเป็นความพิการอย่างหนึ่ง ซึ่งตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดให้โรคกลุ่มนี้ ต้องได้รับการดูแลและจัดหาอาชีพที่เหมาะสม โดยจะมีการวางแผนงานในปี 2561 เพื่อจัดสรรอาชีพให้เหมาะสมกับผู้ป่วยจิตเภท</p>
ข่าวสด	<p>โล่งวงวิถิพุทธ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมดำเนินกิจกรรม “เข้าวัด ทำบุญ โล่งวงวิถิพุทธ” ด้วย 5 วิธีสร้างบุญทุกวันพระ (ทุก 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ) เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย ดังนี้ 1.เมตตาเก็บขยะ จัดเก็บภาชนะให้ปลอดโปร่ง ยุงไม่เกาะพัก และคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 2.เมตตาช่วยเหลือพระ ปิด เปลี่ยน ดูแลภาชนะเก็บน้ำและห้องน้ำ 3.เมตตาช่วยพระดูแลอ่างบัวหรือที่ปลูกพืชน้ำ โดยการเลี้ยงปลา 4.ช่วยดูแลภูมิทัศน์รอบบริเวณวัด โดยปลูกสมุนไพรโล่งวง และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านสกัดสมุนไพรกันยุง เช่น ตะไคร้หอม เป็นต้น และ 5.นั่งสมาธิสบายไร่ยุงกัด โดยทายากันยุงทุกครั้งก่อนนั่งสมาธิ นอกจากนี้ ช่วงฤดูฝนขอให้ระวังโรคไข้เลือดออก โดย 1.การป้องกันถูกยุงกัด 2.การเฝ้าระวังอาการของโรค และ 3.การไปพบแพทย์เร็วเมื่อป่วย</p>
ไทยรัฐ	<p>ผอ.องค์อนามัยโลกคนใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นายเตดรอส แอดอานอม เกเบรย์ ซัส อธิบดีกรม.ต่างประเทศ และรพ.สาธารณสุขเอธิโอเปีย ได้รับเลือกเป็นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ต่อจากนางมาร์กาเรต ซาน ซาฮองกง ผู้อยู่ในตำแหน่งมา 10 ปี และผลจากการระบาดของเชื้อโรคนานาชนิด รวมถึงอีโบล่า ซึ่ง WHO ถูกตำหนิว่ารับมือช้าเกินไป โดย ดร.เตดรอส เป็นผอ.องค์การอนามัยโลกคนแรกจากทวีปแอฟริกา และยังเป็นผู้อำนวยการคนแรกที่ไม่ใช่แพทย์โดยตรง แต่เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญด้านไข้มาลาเรีย และเป็นผอ.องค์การอนามัยโลกคนที่ 8</p>
สยามรัฐ	<p>ฉลากโภชนาการ</p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ อย. และสมาคมนิติศาสตร์การเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ โดยการสนับสนุนจาก สสส. จะจัดเสวนา “ฉลากโภชนาการ 1.0 สู่ Thailand 4.0” วันที่ 6 มิ.ย. 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ที่ห้องรวมข้าว ชั้น 2 อาคารวชิราวุธสรณ์คณะเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน</p>
เดลินิวส์	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว โรคมือเท้าปากระบาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.เทศบาล 3 วัดชัยมงคล จ.อ่างทอง พบเด็กป่วย 7 คนทางศูนย์สั่งปิดเรียนเพื่อทำความสะอาด</p>
มติชน	<p>เด็ก 9 เดือนตัวลีบ</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์บ้านพักเด็ก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง รพ.สต.ทุ่งกระบือ เข้าเยี่ยมนางสมบุรณ์ นาแจ้ง อายุ 64 ปี ที่ต้องเลี้ยงหลานถึง 9 คน พบว่าเด็ก ๆ ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่สมบูรณ์ ขาดสารอาหาร โดยเด็ก 9 เดือน มีอาการอืดโรย หัวโต ตัวลีบเล็ก เพราะไม่ได้ดื่มนมมารดาหรือนมที่มีคุณภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	รพ.อุดรธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลสุขภาพหัวใจ -เสนอข่าว นพ.ธรรมนัญ วิสิฐธนวรรธ ผอ.รพ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก และมหกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยตลาดนัดสีเขียว ประจำปี 2560 ที่ลานอเนกประสงค์หลวงพ้ออินทร์ถวาย รพ.อุดรธานี เพื่อปลูกกระแสและสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการลด ละ เลิกบุหรี่ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจในระบบทางเดินหายใจ และมะเร็งในระบบต่างๆ ของร่างกาย และเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการความปลอดภัยของอาหารแก่ประชาชนทั่วไป
ข่าวสด	อำเภอต้นแบบแก้ปัญหาท้องวัยเรียน -เสนอข่าว ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 สสส. กล่าวว่า สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน "ระบบแก้ไขปัญหาค่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนครบวงจร" ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่ รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหาค่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนครบวงจร มีจุดเด่นกลไกการทำงานที่เชื่อมต่อระหว่าง "สาธารณสุข-ท้องถิ่น-โรงเรียน-ชุมชน" ส่งผลให้จำนวนแม่วัยรุ่นลดลงอย่างชัดเจน
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	จับแหล่งผลิตน้ำผึ้งปลอม -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ สสจ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบที่บ้านเลขที่ 118 ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ หลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งผลิตน้ำผึ้งปลอม โดยนำน้ำผึ้งเลี้ยงและเกสรผึ้งมาต้มกับแอมะแซและน้ำตาล ผิดหัวเชื้อเพื่อให้ได้กลิ่นน้ำผึ้ง ส่งขายในราคา 80-150 บาท ยึดของกลางทั้งหมดไปตรวจสอบ พบว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ไม่มีฉลากแสดง จึงแจ้งข้อหา และส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
เดลินิวส์	กทม.เตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน -เสนอข่าว นายยุทธพันธ์ มีชัย เลขานุการผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ หลังเกิดเหตุระเบิดที่รพ.พระมงกุฎฯ ว่า กทม.ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง หากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันที
ข่าวสด	งาน "Healthcare 2017" -เสนอข่าว งานมหกรรมสุขภาพ "Healthcare 2017" ปีที่ 9 จะจัดขึ้นวันที่ 1-4 มิถุนายนนี้ ที่เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วยคอนเซ็ปต์ "พิถีพิถันวัย ใจเกินร้อย" ในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ
เว็บไซต์ Sanook.com	หญิงท้องโตร้องปวีณาช่วยเหลือ -เสนอข่าว นางมาลี คำสินลา ขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาหงสกุลฯ ระบุว่า พบอาการผิดปกติที่บริเวณท้องเกือบ 10 ปี ที่แรกเข้าใจว่าตั้งครรภ์ แต่ตรวจแล้วไม่พบว่าตั้งครรภ์ ต่อมาท้องเริ่มบวมโตมากขึ้น จึงไปพบแพทย์อีกครั้ง โดยแพทย์ที่รพ.แรก บอกว่า เป็นมะเร็งที่ช่องท้อง ต้องรักษาด้วยการทำเคมี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง จึงยังไม่เข้ารับการรักษา จากนั้นได้ใช้สิทธิ์บัตรทองกับรพ.อีกแห่งหนึ่ง แพทย์ระบุว่าปวีณาเป็นเนื้องอก เนื่องจากการรักษาต้องใช้เงินจำนวนมาก จึงรักษาด้วยยาหม้อสมุนไพรรักษา แต่ท้องยังมีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆ มีน้ำเหลืองไหลออกมามากตลอด ทั้งนี้ นางปวีณาได้ประสานไปยัง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อพานางมาลีเข้ารับการรักษาอย่างละเอียด ในวันที่ 30 พ.ค.นี้
เว็บไซต์ Sanook.com	ฟ้าผ่าเสียชีวิตที่ชายหาดชะอำ -เสนอข่าว เกิดเหตุคนถูกฟ้าผ่า 2 ราย อากาศสาหัส บริเวณหน้าชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นชาย 1 ราย และหญิง 1 ราย โดยนักท่องเที่ยวที่เป็นพยาบาลจากกรุงเทพฯ ได้เข้าให้การช่วยเหลือปั๊มหัวใจประมาณ 15 นาที จนเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงจึงช่วยกันปั๊มหัวใจต่อ ก่อนเร่งนำตัวส่งรพ.ชะอำ แต่ผู้บาดเจ็บหญิงเสียชีวิตระหว่างนำส่ง ทราบชื่อต่อมาคือ น.ส.สุปราณี อายุ 27 ปี โดยการชันสูตรพบรอยไหม้บริเวณศีรษะ ผมข้างขวามีรอยไหม้จากการถูกฟ้าผ่า ส่วนผู้ป่วยชายอาการสาหัส ส่งต่อรพ.พระจอมเกล้าเพชรบุรี